

บันทึกการประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๔ นาฬิกา

พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินกล่าวเปิดประชุม แล้วเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๑๕

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุม ครั่งดังกล่าว

ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ในคราวประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๑๕ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

ที่ประชุมลงมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับดังกล่าว

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีขอลอนร่างพระราชบัญญัติ โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในท้องที่ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นายทวย ยลวิลาส พ.ศ. . . . ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจึงเสนอขอรับความยินยอมจากที่ประชุม

ที่ประชุมได้ให้ความยินยอม

ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ

นายคณิง ภาไชย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลง
เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีใจความว่า เพื่อจูงใจ
ให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย มีความอดุสาหะ
ตั้งใจรับการศึกษาอบรมและทำงานฝึกวิชาชีพมากขึ้น และเพื่อลดปัญหา
ผู้พ้นโทษกระทำผิดซ้ำ สมควรให้มีการลดวันต้องโทษจำคุก ให้แก่
นักโทษเด็ดขาดที่ประพฤติดี เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ
เร็วขึ้น และหลังจากปล่อยตัวจากเรือนจำแล้ว ให้นักโทษเด็ดขาดผู้นั้น
ยังอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติของ พนักงานเจ้าหน้าที่จนกว่า
จะครบกำหนดโทษ ในการนี้จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย
ราชทัณฑ์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

เมื่ออภิปรายแล้ว ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่ง
ร่างพระราชบัญญัตินี้ และส่งให้คณะกรรมการการปกครองพิจารณา
กำหนดการแปรญัตติภายใน ๖ วัน

ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี
ธรรมราช พ.ศ. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นายเสมา รัตนมาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แถลง
เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีใจความว่า โดยที่เป็นการ
สมควรจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มี

เขตตลอดท้องที่อำเภอทุ่งสง อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอพิปูน และอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่อำเภอ ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ^{๕๕}นี้

หลังจากการอภิปราย ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการ แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ และส่งให้คณะกรรมการการปกครอง พิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม พ.ศ. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นายเสมา รัตนมาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แถลง เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ว่ามีใจความว่า โดยที่เป็นการ สมควรจัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ให้มี เขตตลอดท้องที่อำเภอมุกดาหาร อำเภอกำชะอี และอำเภอดอนตาล เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องที่อำเภอดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัติ^{๕๕}นี้

ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ และส่งให้คณะกรรมการการปกครองพิจารณา กำหนดการแปรญัตติ ภายใน ๗ วัน

ครั้นแล้ว ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมา ใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นายเสมา รัตนมาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แถลง
 เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีใจความว่า โดยที่ใน
 ปัจจุบัน การพิจารณาคดีอาญาที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนด
 ไว้ให้จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ในศาลแขวงและในศาลจังหวัดมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกัน เพราะศาลแขวง
 ใช้วิธีพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณา
 ความอาญาในศาลแขวง แต่ศาลจังหวัดใช้วิธีพิจารณาตามประมวล
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจของ
 ศาลแขวงและศาลจังหวัด ได้รับผลปฏิบัติในทางคดีแตกต่างกัน สมควร
 แก้ไขให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด
 สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง ในท้องที่ซึ่งยังมีได้มีศาลแขวง
 เปิดทำการ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลปฏิบัติในทางคดีเท่าเทียมกัน
 และให้การสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลได้เป็นไปโดย
 สะดวกรวดเร็วขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

หลังจากการอภิปราย ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการร่าง
 พระราชบัญญัตินี้ และส่งให้คณะกรรมการการปกครองพิจารณา
 กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๒ นาฬิกา

พันเอก สงวน คำวงษา

เลขาธิการรัฐสภา